
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 /2565 

วัน พฤหัสบดี ที ่ 12   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  (เวลา09.30 น.) 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่    ชื่อ-สกุล     ต าแหน่ง 

1.          นายอนันต์            มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
2.          นางสุรัตน ์  สีตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
3.          นางสาวประภาศรี  หงษ์ทะนี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
4.          นายสุมิตร  โชติอุดมโชค สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
5.          นายธงชัย   จันทร์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
6.          ส.ต.เอกชัย  บุตรสอน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
7.          นายชูศิลป ์  ทองมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 1 
8.          นายอุดม   บุญพา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
9.          นายบุญสวย  พันธุ์สาง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
10.          นางสีกา   อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
11.          นายประสิทธิ์  สมใจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
12.          นายรัชพล  ไกยสินธุ์  เลขานุการสภาเทศบาลฯ/ปลัดเทศบาล 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 1. นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ นายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 2. นายสมรรถภณ  พรมสา  รองนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 3. นายสมัย  กันหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 4. นายนิวัติ  มูลมณี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 5. นายค าพันธ์  วงศ์อามาตย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 6. นางศรินทร์ญา   สมเพชร  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม     

1.  นางเจือจันทร์  โพสาราช สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1   -ลา- 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

นายรัชพล  ไกยสินธุ์  ปลัดเทศบาล  : ได้เชิญ นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง     
ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรและเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ  : จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรและได้กล่าวเปิดการประชุม 
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

  1 นางเจือจันทร์ โพสาราช สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอลา เนื่องจากหลานชายเสียชีวิต 

  2.เรื่องการโอน(ย้าย) ของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลดงแดง 

  - นายก าพล เศษลือ ผู้อ านวยการกองช่าง ได้โอน(ย้าย) ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง
 ที่เทศบาลต าบลปทุมรัตต์ อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
 2565 

  -นางสาวบุปผา  คณะนาม รองปลัดเทศบาล จะย้ายไปด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
 ระดับกลาง ที่อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ต้นเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 นี้ 

  -ทางเทศบาลต าบลดงแดง ได้รับโอนพนักงานเทศบาล รายนายสรายุทธ บุรเนตร ต าแหน่ง
 นักทรัพยากรบุคคล แทนต าแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม   :     รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เม่ือวัน
 จันทร์ ที่  7 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  

มติที่ประชุม   :     รับรอง    

ระเบียบวาระท่ี ๓   กระทู้ถาม 

  ……………(ไม่มี)…………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลต าบลดงแดงพิจารณาเสร็จแล้ว 

  ................(ไม่มี)...................................................................................................... ................... 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

  5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ  :  ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 ขอให้ผู้บริหารเสนอต่อที่
 ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา 
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นายวรรณชัย มาตย์วิเศษ นายกเทศมนตรีฯ : ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง และ
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง   เมื่อ วันที่  ๒๘  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔    โดยได้มีการ
 ประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว  จากคณะกรรมการเลือกตั้ง    เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน  ๒๕๖๔  
 และได้มีการแถลงนโยบายต่อสภา เทศบาลต าบลดงแดง เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
 2564  แล้วนั้น   

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงแดง มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการ 
 อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง จงขออนุมัติเสนอญัตติต่อ
 สภาเทศบาลฯ ขอความเห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือตั้ง
 รายการใหม่ ดังนี้ 
  1. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท 
  โอนลด 
  1.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ/งบด าเนินงาน/
 หมวดค่าใช้สอย /ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
 อ่ืน ๆ 
  -โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  จ านวนเงิน  2,000  บาท 

  2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น/งบ
 ด าเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย /ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
 รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

  -โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด   จ านวนเงิน 10,000 บาท 

  3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/งบ
 ด าเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
 งบรายจ่ายอื่น ๆ 

  -โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี  จ านวนเงิน 10,000 บาท 

  ตั้งรายการใหม่ 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ 

   เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล   ราคา 22,000 บาท 
   - คุณลักษณะพ้ืนฐาน และเกณฑ์ราคากลางตามคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 ฉบับประจ าเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564  

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ  : สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถาม 
 หรือไม่  เมื่อไม่มีก็ขอมติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า
 งบประมาณ พ.ศ.2565 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล   ราคา 22,000 บาท 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด าชนิด Network แบบท่ี 1 (28หน้า/นาที) 
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  2.ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  
 Printer)  ราคา 7,500 บาท  
  โอนลด 
  1.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ/งบด าเนินงาน/
 หมวดค่าใช้สอย /ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
 อ่ืน ๆ 
  -โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  จ านวนเงิน  2,500  บาท 
  -โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์  จ านวนเงิน 5,000  บาท 

  ตั้งรายการใหม่ 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ 

  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
 ราคา 7,500 บาท  

   - คุณลักษณะพ้ืนฐาน และเกณฑ์ราคากลางตามคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 ฉบับประจ าเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564  

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ  : สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถาม 
 หรือไม่ เมื่อไม่มีก็ขอมติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า
 งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink Tank Printer)  ราคา 7,500 บาท  

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ 10 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง-  
 
  5.2 การด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยมีการแปรรูปเป็นพลังงาน
 ไฟฟ้า ระบบปิดแบบ Waste to Enersy (WTE) 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ  :  ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 ขอให้ผู้บริหารเสนอต่อที่
 ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา 

นายวรรณชัย มาตย์วิเศษ นายกเทศมนตรีฯ : ด้วยเทศบาลต าบลดงแดง มีความจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบ
 ต่อสภาเทศบาลฯ ด าเนิน โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
 ระบบปิดแบบ Waste to  Enersy(WTE)ในการท าความตกลงร่วมมือกันท าบริการสาธารณะ ร่วมกับ 
 องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบปิดแบบ Waste 

to Enersy (WTE) เป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานสะอาด โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยไร้มลพิษจะ 
 สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ 
 แก้ไขปัญหาน้ าพัดเอาขยะไหลลงสู่พ้ืนชั้นใต้ดินปะปนกับน้ าบาดาลที่ประชาชนน าไปใช้ ช่วยลด 
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 มลภาวะ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดมลพิษฝุ่น PM 2.5 สร้าง
 คุณภาพที่ดีให้แก่ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด 
  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความพร้อมและความุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการจัดการ
 ขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการพัฒนาอาชีพของประชากรใน
 พ้ืนที่ได้อย่างดี โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว และตกลงร่วมกันจัดท าบริการสาธารณะ
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่ตั้งโรงงานอาจจะอยู่ในพ้ืนที่ อ าเภอเกษตรวิสัย หรืออ าเภอ
 สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ  : สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถาม 

 หรือไม ่   

นายประสิทธิ์  สมใจ สมาชิกสภาเทบาลฯ เขต 2 : ขอขอบคุณผู้บริหารที่ช่วยไปซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้
 และขอสอบถาม หากเราเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วทาง อบจ.ร้อยเอ็ด ซึ่งถือว่าเป็นแม่ข่ายใหญ่ของ
 โครงการจะมีการสนับสนุนน ารถมาช่วยขนย้ายรถขยะให้เรา หรือไม่ และมีงบประมาณอะไรมา
 เพ่ิมเติมให้เราหรือไม่  

นายธงชัย  จันทร์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : สอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในการขน
 ย้ายขยะไปทิ้ง หากที่ต้องโรงงานอยู่ในเขตของพ้ืนที่ อ าเภอสุวรรณภูมิหรืออ าเภอเกษตรวิสัย เพราะ
 ระยะทางค่อนข้างไกล หากต้องใช้รถเราในการขนส่งสินค้าด้วยรถขยะของเรา ค่อนข้างเล็กเก็บขยะ
 ได้น้อยและมีการขนส่งขยะจ านวนหลายเที่ยว ตนเกรงว่าจะสิ้นเปลืองงบประมาณของเรามากกว่า  
 เพราะงบประมาณที่ อบจ.ร้อยเอ็ด จะสนับสนุนให้ไม่ทราบว่ามากน้อย แค่ไหน จะเกิดความคุ้มค่ า
 หรือไม ่

  แต่ตามที่ตนเคยได้ไปศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าขยะ ตนคิดว่าระบบของเขาดีมากและถือเป็น
 โครงการที่ดี 

นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ นายกเทศมนตรีฯ : ตอบข้อซักถาม ในส่วนของงบประมาณหรือการสนับสนุนรถ
 ขยะมาช่วยขนย้ายขยะไปส่งคงจะยังไม่มี ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขนย้ายคงจะอยู่ที่เราทั้งหมด แต่
 ขณะนี้ทาง อบจ. ร้อยเอ็ด ต้องการท าความตกลงร่วมมือกันท าบริการสาธารณะ โดยให้ผ่านสภา
 เทศบาลฯ เห็นชอบที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งในทางปฏิบัติจริง หากดูแล้วไม่เกิดความคุ้มค่ากับ ทาง
 ราชการ ก็สามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการก าจัดขยะใหม่ได้ 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ  : สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถาม 
 หรือไม่ เมื่อไม่มีก็ขอมติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตกลงร่วมมือกันท าบริการสาธารณะ 
ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยมีการแปรรูป
 เป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบปิดแบบ Waste to Enersy (WTE) 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ 10 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง-  
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 5.3 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ  :  ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 ขอให้ผู้บริหารเสนอต่อที่
 ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา 

นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ นายกเทศมนตรีฯ : เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ด้วยเทศบาลต าบล    
 ดงแดง มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือ
 ด าเนินโครงการพัฒนางานโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนใน
 เขตพ้ืนที่ต าบลดงแดง จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ  409,000 บาท (สี่แสนเก้าพันบาทถ้วน) 
 ดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑  งบประมาณ 
 101,000  บาท  ปริมาณงาน (ช่วงที่ ๑) ผิวทางกว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๑๗๕  เมตร สูงเฉลี่ย  ๐.๗๐  
 เมตร รองพ้ืนทางลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร   (ช่วงที่ ๒) ผิวทางกว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๑๓๕ เมตร   

สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร รองพ้ืนทางลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ จากสาแยก
 ทางไป บ้านหัวนาค า ถึงทางไปวัดท่าราษฎร์วารี  

-ตามแบบเทศบาลก าหนด เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่  ๙  หน้าที่  ๒  ล าดับที่  ๔     

  ๒. โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านดงแดง หมู่ที่ ๘  งบประมาณ 
 100,000 บาท  ปริมาณงาน  ผิวทางกว้าง  ๖  เมตร ยาว  ๒๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย  ๐.๗๐  เมตร    
 รองพ้ืนทางลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร   จุดเริ่มต้นโครงการ จากสามแยกถนนทางหลวงชนบท รอ. 
 ๓๐๒๑ ถึงสวนนางค าจันทร์   แก้วกัลยา  
  - ตามแบบเทศบาลก าหนด เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
  -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่  ๙  หน้าที่  ๓  ล าดับที่  ๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                    ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๒  งบประมาณ 106,000  
 บาท ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  ๓  เมตร ยาว  ๖๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร (หรือมีพ้ืนที่ คสล.
 ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตร.ม.) ไม่มีไหล่ทางลูกรัง จุดเริ่มต้นโครงการ จากถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
 ถึงบริเวณที่นา ร.ต.ต.สงกรานต์  หงส์สุด 
   -อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท ๑ - ๐๑  
  -เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
  -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่  ๙  หน้าที่  ๖  ล าดับที่  ๑    

  ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวจราจรเดิม บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๖  
 งบประมาณ  102,000  บาท  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง   ๔   เมตร  ยาว   ๔๖  เมตร     
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 หนา  ๐.๑๕ .เมตร (หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า   ๑๘๔ ตร.ม.) ไม่มีไหล่ทางลูกรัง จุดเริ่มต้น
 โครงการ จาก ข้างบ้านนายบุญเกิด   พลีใส ถึงหน้าบ้านนางจวน   ปุรณะ  
  -อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท ๑ – ๐๑ 
  - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
  -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่  ๙  หน้าที่  ๒  ล าดับที่  ๓       

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ  : สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถาม 

 หรือไม ่เมื่อไม่มีก็ขอมติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2565 จ านวนเงิน   409,000 บาท เพ่ือด าเนินโครงการ 4 โครงการ ดังนี้ 

  ๑. โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑  งบประมาณ 
 101,000  บาท   

  ๒. โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านดงแดง หมู่ที่ ๘  งบประมาณ 
 100,000 บาท   

   ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๒  งบประมาณ  106,000  

 บาท 

  ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวจราจรเดิม บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๖  
 งบประมาณ  102,000  บาท   

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง  ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง-  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ   

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ  : มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอในวาระอ่ืนๆ หรือไม่ 

นางสีกา  อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่พิจารณาและเล็งเห็นความ
 เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนลมแรง 

นายอุดม  บุญพา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : เสนอผู้บริหารช่วยพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  
  1.เกี่ยวกับรถเครนรถกระเช้าของเทศบาลด้วยตนคิดว่ามีประโยชน์อย่างมากพ่ีน้องประชาชน
 เรียกใช้บริการในการตัดกิ่งไม้และยกสิ่งของที่มีน้ าหนักเยอะ  แต่สภาพรถในตอนนี้ไม่ เอ้ืออ านวย
 เท่าท่ีควรเพราะสภาพค่อนข้างเก่า จึงอยากให้ผู้บริหารพิจารณาเรื่องนี้ 

  2.เรื่องน้ า ด้วยตอนนี้รถน้ าของเทศบาลยังคงใช้น้ าจากล าคลองเพ่ือรองรับสถานการณ์ต่างๆ 
 อยู่ หากมีพ่ีน้องประชาชนขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ือน าไปใช้ในการอุปโภค ตนเกรงว่าไม่เหมาะเพราะ
 น้ าในล าคลองอาจมีสิ่งเจือปน ข้อให้ผู้บริหารช่วยเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปาเทศบาลเพื่อจะได้ให้
 ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน 
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นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ นายกเทศมนตรีฯ :  1.เรื่องรถเครน รถกระเช้า ด้วยสภาพรถที่มีอายุการใช้งาน  
 มานาน ก็ท าให้เสื่อมสภาพลง ตอนนี้ทางผู้บริหารก็เร่งท าการแก้ไขปัญหาและสั่งซื้ออะไหล่เพ่ือการ
 ซ่อมบ ารุงให้สามารถใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  2.เรื่องรถน้ าด้วยระบบประปาของส านักงานเสียก าลังอยู่ในขั้นตอนการซ่อมบ ารุง เลยจ าเป็น
 ต้องให้รถน้ าสูบน้ าคลองมาเติมไว้เพ่ือคอยให้บริการและเผื่อมีเหตุฉุกเฉินจะได้ใช้งานได้ทันท่วงที 

นางสาวประภาศรี หงษ์ทะนี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : สอบถามเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องรถขยะ
 ไม่ทราบว่ามีวิธีหรือแนวทางในการหางบประมาณจากท่ีอ่ืนหรือไม่ และเสนอขอให้ผู้บริหารช่วยหา
 แนวทางวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องขยะเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง ประชาชน  หรือสามารถท่ีจะ
 จ้างพนักงานเก็บขยะเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้สามารถเก็บขยะได้มากขึ้นได้หรือไม่ คือหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 เฉพาะหน้าก่อน ในระหว่างการรองบประมาณสนับสนุนเรื่องรถขยะ  

นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ นายกเทศมนตรีฯ :ทางผู้บริหารหาได้หารือและก าลังหาแนวทางแก้ไขปัญหาใน
 เรื่องนี้อยู่ ปัญหาคือรถขยะของเทศบาลคันเล็กท าให้บรรจุขยะแต่ละเที่ยวได้น้อย งบประมาณที่จะ
 ซื้อรถขยะคันใหม่ก็ไม่มี  เพราะงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ก็น าไปพัฒนาในด้านอ่ืนๆที่จ าเป็น
 เร่งด่วน และเป็นเรื่องที่พ่ีน้องประชาชนต้องการให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเช่นกัน 
  ในเรื่องการคิดหาแนวทางหางบประมาณสนับสนุนจากที่อ่ืนนั้น ทางผู้บริหารได้ท าหนังสือ
 ขอรับการสนับสนุนรถขยะไปยังกทม. แล้ว ก็อยู่ในขั้นตอนของการรอ พิจารณา  

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ :เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ ขอให้ผู้บริหาร
 พิจารณาเรื่องงบประมาณ ขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องเร่งด่วนและจ าเป็นก่อน คือปัญหาที่พ่ีน้องประชาชน
 ในเขตพ้ืนที่ได้รับผลกระทบก่อน 

นายบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : ขอให้ผู้บริหารช่วยซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุม  
 เป็นบ่อ สายบ้านเขวา หมู่ที่ 3 ไป บ้านกอก  หมู่ที่ 10   และช่วยลงท่อระบายน้ าถนนสายบ้านเขวา
 ไปบ้านหว่านไฟ ด้วยฤดูน้ าหลากน้ าจะเอ่อท่วมถนนเนื่องจากน้ าระบายไม่ทัน 

นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ นายกเทศมนตรีฯ : เรื่องการซ่อมแซมถนนด้วยในขณะนี้เรายังไม่มีงบประมาณ
 เพียงพอ เนื่องจากเงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร ยังไม่มีการโอนเข้ามาเลย ที่โอนเข้ามา
 ในขณะนี้มีเพียง เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินอุดหนุน(นม)โรงเรียน ดังนั้นเราไม่มีงบ
 ประมาณเพียงพอ  

  เรื่องการลงท่อระบายน้ าถนนสายบ้านเขวา ไปบ้านหว่านไฟนั้นโครงการอยู่ในความดูแลของ
 องค์การบริหารส่วนจัวหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งตามที่ผู้บริหารได้ติดตามโครงการคาดว่าน่าจะด าเนินการใน
 ช่วงปลายปีนี้ 

นายธงชัย  จันทร์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 :ฝากทางผู้บริหารช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องถนนขาด สาย
 ข้างสถานีวิทยุของนายสมัคร พิบูลย์  ม.13 เป็นถนนที่รองรับปริมาณน้ าฝนค่อนข้างมากเป็นทางลงน้ า
 ไปหนองเอียดและเป็นทางไปป่าดงหนองเอียดมีพ่ีน้องประชาชนสัญจรไปมาค่อนข้างมาก ถนนสายนี้ 



-9- 

 ได้มีการแก้ไขปัญหาบ่อยครั้งมากแล้วตนจึงอยากให้ผู้บริหารช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ถาวรจะได้ไม่เป็น
 การสิ้นเปลืองงบประมาณหลายรอบ 

  เรื่องรถขุดเจาะบ่อบาดาล ไม่ทราบว่าตอนนี้ทางเทศบาลเรายังคงมีการให้บริการขุดเจาะบ่อ
 บาดาลให้กับพี้น้องประชาชนหรือไม่   

  ฝากผู้บริหารช่วยแก้ไขปัญหาถนนสายเชื่อมต่อบ้านดงแดงไปบ้านเที่ยมแข้ ต าบลน้ าใส 
 เนื่องจากเป็นเส้นที่ไปทุ่งนาแต่เชื่อมต่อกับบ้านเที่นมแข้ ถนนสายดังกล่าวเป็นเป็นบ่อมาก พ่ีน้อง
 ประชาชนหลายท่านร้องขอให้ช่วยเอาหินลูกรังไปลงให้พอให้สามารถสัญจรไปมาได้บ้าง น่าจะ
 ประมาณ 10 รถ น่าจะเพียงพอ  ฝากผู้บริหารชาวยพิจารณา 

นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ นายกเทศมนตรีฯ :ตอบข้อซักถาม เรื่องถนนที่ช ารุด ทางผู้บริหารจะเร่งหาแนว
 ทางแก้ไขปัญหาโดยด่วน ส่วนเรื่องรถขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ขุดเจาะเราช ารุด ผุพัง 
 ประเมินราคาการซ่อมแซม ซ่อมบ ารุงและซื้ออะไหล่มาสับเปลี่ยน คาดว่าไม่เกิดความคุ้มค่าและคง
 ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก ทางผู้บริหารเลยยังไม่อนุมัติให้ด าเนินการต่อ อีกทั้งทาง อบจ.ร้อยเอ็ด 
 ก็ได้มีการด าเนินโครงการดังกล่าว เครื่องมือ อุปกรณ์ แข็งแรงและทันสมัยกว่าของเรา หากพ่ีน้อง
 ประชาชนมีความต้องการที่ท าการขุดเจาะบ่อบาดาลก็ให้ท าเรื่องมาแต่ขอให้เข้าหลักเกณฑ์ของทาง 
 อบจ.ร้อยเอ็ดก าหนด ทางเทศบาลก็ท าหนังสือส่งผ่านไปยัง อบจ.ร้อยเอ็ดให้พิจารณาต่อไป 

 นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ :    1.ขอเชิญชวนผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน เข้าร่วม
 เป็นเกียรติทางอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จะมาเยี่ยมกลุ่มอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีด ที่บ้านงูเหลือม เวาลา 
 13.00 น. ของวันนี้ 

  2.วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ 
 ป่าดงหนองเอียด บ้านดงแดง เวลา 09.30 น. แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ชุดจิตอาสา พร้อมเตรียม
 อุปกรณ์ในการปลูกป่าด้วย  

มติที่ประชุม -รับทราบ-  

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ :    ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่  
เมื่อไม่มี จึงได้กล่าวปิดประชุม  

 

 เลิกประชุมเวลา 11.40 น.   

 

(ลงชื่อ)                            ผู้จดบันทึกการประชุม   (ลงชื่อ)                          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นางศรินทร์ญา   สมเพชร)                                   (นายรัชพล  ไกยสินธุ์) 
     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                 ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2   ประจ าปี พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 

 

 (ลงชื่อ)                                               (ลงชื่อ) 
                           (นายอุดม  บุญพา)                (ส.ต.เอกชัย   บุตรสอน)  

         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                 
                       ประธานคณะกรรมการฯ                    คณะกรรมการ 
 

(ลงชื่อ)          (ลงชื่อ)  
                      (นายธงชัย  จันทร์เหลือง)      (นายอนันต์  มาตหงสา) 

         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                        ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง                 
                            คณะกรรมการ                                                ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
   


